
 

 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำปี  2566  
********************* 

  เพ่ือให้การดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

 อาศัยอำนาจตามหมวด  2  ข้อ  33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565)  จึงขอประกาศ
รายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2566   มีมติรับรองแล้ว  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม    
พ.ศ. 2566  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    11 สิงหาคม   พ.ศ.  2566 

 

              

    

               (นายทองพูล  ฟูมะเฟือง) 

                ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี  2566 

วันพฤหัสบดี ที่  30  พฤษภาคม  2566 เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

--------------------------- 
   ผู้มาประชมุ 

    
1 นายทองพูล  ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
2 นายกฤตภัทร์   สงวนใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
3 นายจ านงค์   สงวนใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นางสาวเบญญาภา   นามวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายศตวรรษ   ใจการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายกัณตภณ   อ้อยบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายปิ่นทอง   วงศ์ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายภาคภูมิ   นุกูลรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9 นายณัฐกรณ์   ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายสมมี   เทือกธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11 นายสมเกียรติ   เชื้ออยู่นาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12 นายพงศ์เดช   เก่งการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13 นายวิวัฒน์  พิพัฒนพงศ์กุล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายศุภชาติ   สันกว๊าน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 
2 นายไพรณรงค์   บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 
3 นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 
4 นายธีภพ   สงวนใจ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
5 นางสาวสิริพรรณ   แผ้วเกษม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6 นายปิยะ   ทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
7 นางสาวอารีรัตน์   กิจกมลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล 
8 นางสาวพรรณิภา   ภูวงษ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
9 นายกิตติภากร   จิตตะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

10 นายศิวพัฒน์   บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ 
11 นางสาวภมรพันธ์    วิชัยโน จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
12 จ.อ.วีระชน   วัฒนทันติ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13 นางกีรณัฐช์  ทวีโค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. … 

ผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ)  
14 นายสวิง  คล่องแคล่ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
15 นางประนอม   จันทร์เชียงมา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
16 น.ส.ภสัสร  ไพรี ไพรี นิติกร 
17 จ.อ.วีระชน  วัฒนทันติ วัฒนทันติ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18 น.ส.อารีรัตน์  กิจกมลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล 
19 ว่าที่ ร.ท.ไกรสิงห์  วงศ์ปัญญา เจ้าพนักงานการเกษตร 
20 นางศิริพร   ดวงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 

1 นายยุรกานต์ ใจการ 13 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม 
2 นางสาววิไลวรรณ สุขส าราญ 31 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม 
3 นางสาวจุฑามณี พวงทอง 28 หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม 
4 นางสาวณัฎฐา ศุภวิชญ์สถิตคุณ 479 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม 
5 นางสาวสุพัตรา สงวนใจ 71 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม 
6 นางสาวปริฉัตร สุหล้า 229 หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม 
7 นายอาคม   กาติ๊บ 269 หมู่ 18 ต.บ้านต๋อม 
8 นางสาวดาริกา ปิงยศ 182 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม  
9 นางสาวพรธวัล กันทะไขย 110 หมู่ 9 ต.บ้านต๋อม 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
  เมื่อถึงเวลา  09.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว นายทองพูล  ฟูมะเฟือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ได้กล่าวว่า  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  เรียนเชิญ นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านต๋อม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2566  
วันอังคาร ที่   30 พฤษภาคม  2566   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมก่อนครับ 
 

นายวิวัฒน์  พิพัฒนพงศ์กุล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  สมัย
สามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2566  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม สมัย
สามัญสมัยแรก ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2565  ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2566  ไว้ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม  2566  
ถึง  30  พฤษภาคม  2566  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม  2566  ถึง  30  พฤษภาคม  
2566  โดยมีก าหนดไม่เกิน  30  วัน    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ต่อไปจึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่    24    เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2565 
นายทองพูล   ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 
นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เชิญสมาชิกสภาฯรวมถึงพนักงานเข้าร่วมพิธีต้อนรับ
น้ าสรงพระราชทาน 532 ปี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา  
     เรียนเชิญนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ขอความร่วมมือทางเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ชมรมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาให้ท าพิธีอัญเชิญน้ าพระราชทานพระเจ้าตนหลวง โดย
เคลื่อนขบวนจากศาลากลางไปยังวัดพระเจ้าตนหลวง ในส่วนนี้ขอความร่วมมือฝ่ายบริหาร 
สภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ โดยให้แต่งชุดปกติขาวหรือชุมสีขาว ร่วมกับกลุ่มสตรี และกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่จะร่วมแสดงดนตรีพ้ืนเมืองด้วย โดยขบวนเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. 
รวมตัวกันเวลาประมาณ 15.30 น. ซึ่งทางจังหวัดได้มอบหมายให้เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
น าน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ าผุดบ้านต๋อมดงไปได้มอบหมายให้ สท.ศตวรรษ ใจการ และ สท.ปิ่นทอง 
วงศ์ปัญญา ให้ไปน าน้ ามาในวันนี้เพื่อน าไปร่วมในพิธีพรุ่งนี้ด้วยครับ  
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

2. ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เชิญร่วมพิธีอัญเชิญน้ าพระราชทานพระเจ้าตนหลวง 
ครบ 532 ปี ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
    เรียนเชิญนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
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นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ส าหรับวันที่ 3 
มิถุนายน 2566 ให้ฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลกับเจ้าหน้าที่บางส่วน เริ่มตั้งแต่ศาลหลักเมือง
เดินขบวนไปยังวัดพระเจ้าตนหลวงเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าตั้งขบวน และจะมีอีก 9 อ าเภอเข้าร่วม
ขบวนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายผ่านนายอ าเภอแต่ละอ าเภอไป ทั้งนี้ต าบลบ้านต๋อม
เป็นที่ตั้งของศาลากลางและหน่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆที่
ทางจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
ครับ  
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อมที่ได้ชี้แจงครับ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   
ประจ าปี 2566  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2566 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้มีโอกาส ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น 
 

นายพงศ์เดช  เก่งการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม 
 

   เรียน ท่านประธานสภา ฯ  ที่เคารพ กระผม  นายพงศ์เดช  เก่งการ  ในฐานะ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ขอแถลงผลการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปี  
2566  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2566   ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้าน
ต๋อม สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2566  แล้ว ในวันที่   
20 มีนาคม 2566  ซึ่งเนื้อหาสาระของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547    
( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554  
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

   การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขอให้ทุก
ท่านได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุม  มีท่านใดจะแก้ไขข้อความตอนใด หรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ อย่างไร 
   ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 
ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2566  มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือไม่   
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
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นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

   เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  1 ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2566 (ครั้งที่ผ่านมา) 
  

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบ  10  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2566 
(ครั้งที่ผ่านมา)   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

3.1  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1  
พ.ศ. 2566 เรียนเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

    - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ตามที่  เทศบาลต าบลบ้านต๋อมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 พ.ศ. 2566  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายและเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ให้มีความครอบคลุม รวมทั้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  
    อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด  4 ข้อ 22 , และหมวด  5  ข้อ  ๒๔  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – 
๒๕70) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2566   
    รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม   ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม www.tambontom.go.th  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕66 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

3.2  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2566
เรียนเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

    - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ตามที่  เทศบาลต าบลบ้านต๋อมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่  1 พ.ศ. 2566  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายและเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ให้มีความครอบคลุม รวมทั้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  
     อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
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หมวด  4 ข้อ 22 , และหมวด  5  ข้อ  ๒๔  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – 
๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566   
    รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม   ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม www.tambontom.go.th  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕66 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

4.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้ 

      1) จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 17,000 บาท 

      2) ติดตั้งโครงเหล็กยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 504 พะเยา 
จ านวน 36,000 บาท 

   เรียนเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   

หลักการ 

    ด้วยเทศบาลต าบลบ้านต๋อมมีความจ าเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2566 เ พ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมพิจารณา 
เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  

       1) จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 17,000 บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว  
           - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจึงตั้งจ่ายโดยอ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด 
           - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 2 ล าดับที่ 1 
        โอนลดจาก  แผนงานบริหารทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจ า รายการเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 355,320 บาท คงเหลือ 345,320 ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้
จ านวน 17,000 บาท คงเหลือ 328,320 บาท 
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        2. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    1) ติดตั้งโครงเหล็กยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ จ านวน 36,000 บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโครงเหล็กยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
บท 504 พะเยา (รถรับซื้อขยะ)  
     - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจึงตั้งจ่ายโดยอ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด 
             - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 5 ล าดับที่ 1 
           โอนลดจาก  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบด าเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 150,000 บาท คงเหลือ 136,070 ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้
จ านวน 36,000 บาท คงเหลือ 100,070 บาท    
          รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 53,000 บาท 
(ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
        เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อย่างทันการณ์และส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาขยะรวมถึงเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรืออภิปราย 
 

 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

      1) จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 17,000 บาท 

      2) ติดตั้งโครงเหล็กยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 504  
  พะเยา จ านวน 36,000 บาท 
 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่จ านวน  10  เสียง งดออกเสียงจ านวน  2  เสียง  
 

 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

4.2 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลต าบลบ้านต๋อม (กิจการประปา) 

      1) จัดซื้อปั๊มโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 218,000 บาท  
      เรียนเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 
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นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
หลักการ 

 

     ด้วยเทศบาลต าบลบ้านต๋อม มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลต าบล
บ้านต๋อม (กิจการประปา) เพ่ือด าเนินการในกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคมและกิจการที่บ าบัดและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

     ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อมพิจารณาเพ่ืออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล
ต าบลบ้านต๋อม (กิจการประปา)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (จ านวน 1 
รายการ)  
     1) จัดซื้อปั๊มโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน  218,000  บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
         - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจึงตั้งจ่ายโดยอ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด 
         - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 5 ล าดับที่ 2 

         รวมขออนุ มัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมเทศบาลต าบลบ้านต๋อม (กิจการประปา)  
จ านวน 218,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 

 

เหตุผล 
       เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีน้ าที่มีคุณภาพที่ดี
ใช้ในการด ารงชีวิตทั่วถึงทุกครัวเรือน 

      ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย 
เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขรวมถึงหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรืออภิปราย 
 

 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 

- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลต าบล
บ้านต๋อม (กิจการประปา) 

   1) จัดซื้อปั๊มโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 218,000 บาท  
 

 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลต าบลบ้านต๋อม (กิจการประปา) 
จ านวน  10  เสียง งดออกเสียงจ านวน  2  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- ส าหรับในวาระอ่ืนๆท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ 
เชิญ สท.ภาคภูมิ  นุกูลรักษ์ สมาชิกสภา เขต 2 ครับ 

นายภาคภูมิ นุกูลรักษ์ 
สมาชิกสภาเขต 2 

 

- กระผมขอสอบถาม 4 เรื่องครับ 
1) อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ภายในอาคารยังไม่มี
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ที่นอน ห้องครัวไม่มีอ่างล้างชาม พัดลม 
และตลิ่งข้างหลังอาคารทางเทศบาลจะด าเนินการอย่างไรครับ 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้าในส่วนที่ช ารุดได้เสนอเรื่องมาแล้ว ขอให้ด าเนินการให้
เรียบร้อยด้วยครับ 
3) เรื่องขุดลอกล าน้ าโซนบ้านร่องห้าตลอดแนวประมาณกว่า 3 กิโลเมตร ขอให้เทศบาลเข้าไป
ด าเนินการเนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้ว 
4) เรื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายขอให้ด าเนินการด้วยครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ในส่วนที่ สท.ภาคภูมิ นุกูลรักษ์ได้สอบถามมาเก่ียวกับอุปกรณ์
ต่างๆในอาคารศูนย์ป้องกันฯ  คงจะได้มีการด าเนินการ บางอย่างเป็นครุภัณฑ์คงได้มีการจัดซื้อ
เพ่ิมเติมปลั๊กไฟต่างๆจะเพ่ิมเติมให้เรียบร้อย ในส่วนของตลิ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ป้องกันฯ ได้ขุดและวางท่อเพ่ือป้องกันแรงน้ าที่จะไหลมาที่ตลิ่งและมีการป้องกันตลิ่งพังด้วยไม้
ยูคากดทับดิน ขุดดินเป็นขั้นบันไดและปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน ในส่วน
การขุดลอกรอรถเทลเลอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ส าหรับเรื่องซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผมจะให้กองช่างเข้าไปด าเนินการครับ ส าหรับอุปกรณ์ในการออกก าลังกายซึ่งเป็นครุภัณฑ์
ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูและจะท าก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ครับ 
 

นายวิวัฒน์  พิพัฒนพงศ์กุล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะเลขานุการ
สภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณขอชี้แจ้งเพ่ิมเติมดังนี้ 
1) เกี่ยวกับอาคารศูนย์ป้องกันฯ เป็นสิ่งที่ดีที่ทางสมาชิกสภาได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพ่ือจะได้
เป็นข้อระวังในการด าเนินการครั้งต่อไป ในส่วนผมไม่ได้เข้าไปดูลึกถึงรายละเอียดการก่อสร้าง 
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 เรื่องนี้ผมขอฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ทางกองช่างตรวจสอบและด าเนินการให้เรียบร้อย ครั้งต่อไป
ที่จะสร้างโรงจอดรถต้องดูรายละเอียดของแบบให้ถี่ถ้วน ในส่วนของอาคารศู นย์ป้องกันฯ  
ได้สร้างเสร็จไปแล้ว แต่มีทางแก้ไขอย่างที่ท่านนายกได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภา ขอให้ช่างช่วยดู
รายละเอียดด้วยครับ  
2) เตียงนอนอยู่ในขั้นการหาข้อสรุปกับส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายพัสดุ ผอ.กองคลัง 
เพ่ือด าเนินการให้เหมาะสมถูกต้องต่อไปครับ  
3) ในส่วนตลิ่งหลังอาคารศูนย์ป้องกันฯ ผมเคยมีประสบการณ์ป้องกันตลิ่งพังที่แม่น้ าวังโดยใช้
กล่องเกเบี้ยนจะช่วยป้องกันได้ดีกว่า  
4) ส่วนเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอให้ทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับ  ถ้าเกิด
อุบัติเหตุกับเด็กจะต้องมีการสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีสาเหตุมาจากการช ารุดของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นข้อคิดให้ทางกองช่างต้องวิเคราะห์สถานการณ์ว่างานไหนเร่งด่วนที่จะเกิดผลเสียหาย
ตามมาต้องรีบด าเนินการโดยเร็ว  
5) ส าหรับเครื่องออกก าลังกาย มันเป็นเรื่องที่เกิดจากการตั้งงบประมาณไว้ผิดหมวดซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ตั้งโครงการในแผนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะด าเนินการ โดยมีการแก้ไขโดยเพ่ิมในบัญชี
ครุภัณฑ์ ในตอนนี้อย่างที่นายกได้ประสานให้ผู้ประกอบการได้เสนออุปกรณ์ออกก าลังกายเข้า
มาเพ่ือด าเนินการต่อไปโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายครับ 
    ส าหรับที่ผมได้ชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายกเทศมนตรี ผมจะรับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป และผมขอน าเรียนเกี่ยวกับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายรับและรายจ่ายไว้ที่ 71,000,000 บาท ณ ตอนนี้มีงบประมาณเข้ามา 53,700,000 
ล้านบาท ขาดไปอีก 17,300,000 บาท เทศบาลได้ใช้ไป 38,000,000 ล้านบาท ใช้ใน
อ านาจหน้าที่ยังไม่เต็มเนื่องจากยังต้องกันไว้ส าหรับเบี้ยยังชีพในแต่ละประเภท เงินเดือน 
ค่าใช้จ่ายประจ าต่างๆ แต่ผมได้ตรวจสอบกับ ผอ.กองคลัง แล้วว่างบประมาณน่าจะเข้ามาเต็ม 
และคงมีงบประมาณเหลือในการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไปครับ ขอ
น าเรียนให้ทางสภาเทศบาลได้รับทราบเท่านี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้
ครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตอนนี้ต าบลบ้านต๋อมได้เป็นสถานที่ที่นักลงทุนได้ให้ความสนใจ และอยากเข้ามาลงทุนในด้าน
ต่างๆ โดยจะมีร้านค้าเป็นบูธข้างร้านไมอะมี่ รูปแบบบล็อกเชลมีทั้งเคเอฟซี สเวนเซ่น พิชซ่า 
และในส่วนของรายได้จากภาษีที่เราจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น ภาษีที่ดิน นักลงทุนกล้าเข้ามาลงทุนมา
ซื้อที่พัฒนามากขึ้น ถ้าเราสามารถท าให้ต าบลบ้านต๋อมเป็นแหล่งลงทุนจะสามารถเก็บภาษีได้
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้มีรายได้และกลายเป็นงบในการพัฒนางบลงทุนในต าบลบ้านต๋อม ใน
ส่วนของศูนย์ป้องกันฯ ที่สร้างเสร็จแล้วผมมีแนวคิดว่าจะท าบุญขึ้นอยู่ก่อน เพ่ือเป็นสิริมงคล
ส าหรับ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ และผมจะขอหารือกับทุกท่านว่าที่อยู่ของเจ้า
พ่อที่สะพานขุนเดชให้ดูน่าสักการะคงจะต้องไปพบปะกับลูกหลานของเจ้าพ่อขุนเดชว่าจะท า
เป็นรูปหล่อเจ้าพ่อขุนเดช หารือกันว่าต้องท าอย่างไรให้เหมาะสมและถูกต้องหากมีคนเดิน
ทางผ่านจะได้สักการะ เนื่องจากตอนนี้มีคนน าของมาบูชา เช่น ไก่ ช้าง ม้า บางคนเอารูปของ
ราชวงศ์มาวางไว้ซึ่งผมคิดว่าไม่เหมาะสม ผมมีแนวคิดว่าจะท าให้ถูกต้องและจะมีการท าบุญ
ใหญ่ศูนย์ป้องกันฯ ตอนสิ้นปีโดยจะมีการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนเดชให้เหมาะสม จึงขอหารือว่า
อาจมีการจัดตั้งผ้าป่าขึ้นมา เนื่องจากบางอย่างท าด้วยงบประมาณของเทศบาลไม่ได้ คงอาศัย
ความศรัทธาร่วมกันให้สามารถด าเนินการได้ 
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    เมื่อวานนี้ผมได้ไปประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือตอนบน ผมได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารกลุ่มภาคเหนือตอนบน มีจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ประธาน
กรรมการมีข้อติติงมามากพอสมควรเกี่ยวกับการของบประมาณว่าทางจังหวัดพะเยา ได้รับ
จัดสรรงบประมาณไม่มากเท่าที่ควร แต่ที่เชียงรายได้รับจัดสรรเป็นจ านวนมาก บางโครงการ
งบประมาณตกเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน แต่จังหวัดพะเยาในส่วนของต าบลบ้านต๋อม 
ทางขึ้นบ่อสิบสองได้รับงบประมาณจัดสรร 22,000,000 ล้านบาทจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีมติให้โอนรถไถ รถดูดข้าว รถลากจูง เป็นมติที่ประชุมจาก
เกษตรจังหวัดพะเยาให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ตอนนี้ดูเรื่องตัวเลขและรหัส
รถที่จะต้องไปโอนที่ขนส่ง เพ่ือส่งให้ทางเทศบาลถ้าไม่ท าให้ถูกต้อง หากช ารุดจ าเป็นต้องขาย
ซากจะท าไม่ได้เพราะเลขรหัสรถไม่ตรงกัน และอีกเรื่องที่จะหารือบ้านผู้ยากไร้ที่ไปสร้างหมู่ที่ 
17 ซึ่งผมได้น าเรียนนายกอบจ.พะเยา ซึ่งได้สั่งการว่าหากสร้างเสร็จแจ้งให้ทาง อบจ.จะได้มา
ดูด้วย และทาง อบจ.ได้ชื่นชมมายังเทศบาลต าบลบ้านต๋อมให้งบประมาณมา 40,000 แต่
สร้างมากกว่างบประมาณที่บ้านป้าบท ทั้งนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจและศรัทธาของทั้งผู้น า 
วัดและประชาชน เพ่ือให้ผู้ยากไร้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ส าหรับอีกเรื่องที่ผมอยากน าเรียน
และหารือไปที่จังหวัดพะเยาและขอแจ้งที่ประชุมตอนนี้ผมได้ขอใช้พ้ืนที่โรงเรียนบ้านร่องไผ่
พ้ืนที่ในส่วนของสนามฟุตบอลเป็นการดูแลของ สพฐ. ผมได้ประสานไปที่ ผอ.สพฐ. แต่ต้องท า
หนังสือผ่านไปที่ โรงเรียนบ้านต๋อมขออนุญาตใช้พ้ืนที่ และผมได้ท าหนังสือไปหารือที่ กกท. 
แนวคิดผมจะท าเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาเทศบาลแล้ว ส าหรับเรื่องที่จะชี้แจงกับทางสภาเทศบาลเกี่ยวกับแนวคิดในการ
สร้างโรงเรียนอนุบาลในพ้ืนที่ต าบลบ้านต๋อม ได้หารือไปที่จังหวัดพะเยาถ้ามีงบอุดหนุนเฉพาะ
กิจจะบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คงจะมีการรื้ออาคารคืนให้ สพฐ. ถ้าได้รับจัดสรร
งบประมาณจะมีแบบแปลนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบประมาณ 7,000,000 
บาทบริหารโดยเทศบาลเพ่ือรองรับเด็กเล็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ต่อยอดให้
เด็กได้มีที่เรียนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ แต่จะติดอยู่ที่ไม่ได้
โอนพ้ืนที่ ในส่วนพ้ืนที่ตรงนั้นเพียงพอ และอาจจะขอสระว่ายน้ าได้ด้วย งบประมาณ 
25,000,000 บาท เราสามารถบริหารจัดการได้โดยซื้อรถรับ-ส่งเด็ก และใช้เทคโนโลยีกล้อง
วงจรปิดผ่านโทรศัพท์ผู้ปกครองมีความม่ันใจในการดูแลด้านความปลอดภัยครับ  
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- เรียนเชิญ นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี 

นายไพรณรงค์ บัวเทศ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เข้าร่วมประชุมที่ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา ทางจังหวัดพะเยาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพะเยาและส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพะเยาพร้อมกับอ าเภอเมืองพะเยารวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พะเยา ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน “พะเยารถคลาสสิก” ซึ่งจะมีการแข่งขัน
ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 สถานที่ปล่อยตัวหน้าอาคารตรงสนามสวนศรีมหาวิทยาลัย
พะเยา เริ่มท าการปล่อยตัวเวลา 07.00 น. ซึ่งมีอยู่ 2 รุ่น คือ รุ่นระยะทาง 50 กิโลเมตร 
และรุ่นระยะทาง 100 กิโลเมตร ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะมีนักกีฬาจากหลายจังหวัดเข้า
ร่วมประมาณ 1,000 คน โดยเส้นทางการแข่งขันปล่อยตัวออกมาจากด้านหลังผ่าน  
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 ทางบ้านโซ้ บ้านแม่นาเรือ บ้านตุ่น บ้านสาง บ้านสันป่าม่วง เข้าสู่ต าบลบ้านต๋อม บริเวณถนน
สาย 1193 รุ่น 100 กิโลเมตรจะปล่อยตัวก่อนในเวลา 07.00 น. จากนั้นเวลา 07.10 น.
จะปล่อยตัวรุ่น 50 กิโลเมตร รุ่น 100 กิโลเมตรจะปั่นและอ้อมไปกลับรถที่ สี่แยกแม่สุกเข้าสู่
ถนนพหลโยธินและเข้าเส้นชัยที่มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับรุ่น 50 กิโลเมตร จะเลี้ยวกลับที่
บริเวณสี่แยกบ้านต๊ า และออกที่หน้าต ารวจทางหลวงบ้านร่องห้ากลับรถบริเวณหน้าโรงเรียน  
ซีเทค ในส่วนการมอบหมายภารกิจทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือกับต าบลที่เป็น
ทางผ่านของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของต าบลบ้าน
ต๋อมเวลาประมาณไม่เกิน 07.30 น. โดยขอความอนุเคราะห์ 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ทราบในเส้นทางที่รถจักรยานผ่านบริเวณทางร่วม ทางแยก 
ดูแลเรื่องการขับขี่รถ สัตว์เลี้ยง ในช่วงที่รถจักรยานแข่งขันผ่านตลอดทางเนื่องจากนักปั่น
จักรยานจะปั่นด้วยความเร็ว จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนได้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
ด้วย 
2) ขอรถกู้ชีพกู้ภัยเตรียมความพร้อมหน้าเทศบาล 
    ส่วนขากลับจะเป็นบริเวณหมู่ที่ 18 ของต าบลบ้านต๋อม รุ่น 50 กิโลเมตรจะผ่านเวลา
ประมาณ 08.00 น. รุ่น 100 กิโลเมตรจะผ่านเวลาประมาณ 08.30 น. กู้ชีพฉุกเฉินขอให้ไป
เตรียมความพร้อมบริเวณสี่แยกร่องห้าของต าบลบ้านต๋อมจะมี 2 จุดที่ต้องเตรียมความพร้อม 
คือ ช่วงเส้นทางสาย 1193 ในเขตต าบลบ้านต๋อม และช่วงทางสายถนนพหลโยธิน ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดจึงขอความร่วมมือมายังเทศบาลบ้านต๋อมในเรื่องดังกล่าว ขอให้ทางงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจัดเวร ยาม บริเวณเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณทางร่วมทางแยก 
ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบด้วยครับ 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
เชิญ สท.ศตวรรษ  ใจการ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นายศตวรรษ  ใจการ 
สมาชิกสภาเขต 1 

 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมรถ JCB เสร็จหรือยังครับ เนื่องจากมีถนนที่ต้องได้ซ่อม 
เป็นหลุมลึกซึ่งอาจเกิดอันตรายกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ครับ ควรจะซ่อมก่อนที่ถนน  
จะทรุดตัวลงไปอีกโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้ฤดูการท านาแล้วผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ 
 

นายภาคภูมิ นุกูลรักษ์ 
สมาชิกสภาเขต 2 

 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องรถJCB ครับ เหตุใดต้องน าไปซ่อมบ่อยมากครับ  
สายไฮดรอลิคน าไปเปลี่ยนทีละเส้นในเมื่อสายไฮดรอลิคแตกและช ารุดทุกเส้นท าไมไม่เปลี่ยน
ทุกเส้นครับ หรือหากใช้งานไม่ได้แล้วผมขอเสนอให้จัดซื้อคันใหม่ครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามท่ี สท.ศตวรรษ ใจการ และ สท.ภาคภูมิ นุกูลรักษ์ ได้สอบถามมา กระผมได้แจ้งให้ผู้น ารถ
ไปซ่อมให้เสร็จและเปลี่ยนสายไฮดรอลิคใช้งานได้ปกติทุกเส้น ทั้งเครื่องยนต์ตรวจสอบให้ใช้
งานให้ได้ปกติทีเดียวแล้วครับ ถ้าระบบทุกอย่างไม่ปกติยังไม่ต้องรีบเอารถออกมา จึงเป็นที่มาที่
ไปว่าตอนนี้รถ JCB ยังซ่อมไม่เสร็จ บางอย่างอะไหล่ไม่มีเนื่องจากอายุรถเก่ามากแล้ว ซึ่ง
บางอย่างใช้รถแบคโฮไปพลางก่อน รถ JCB ใช้งานได้ทุกอย่างก็จริง แต่งานหนักบางงานไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื่องจากจะท าให้รถเสียบ่อยบางครั้งเอาไปงัดถนนมันกะเกินก าลังของรถ 
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 ที่จะท าได้ ต่อไปจะต้องใช้รถทุกอย่างให้ถูกกับงานเพ่ือรักษารถประเภทต่างๆ รถ JCB จะใช้
ซ่อมแซมเล็กน้อย ซ่อมใหญ่ให้ใช้รถแบคโฮครับ แต่ในช่วงนี้คงต้องรอสักระยะช่วงต้นเดือน
มิถุนายน 2566 คงซ่อมเสร็จครับ ในส่วนของ สท.ภาคภูมิ นุกูลรักษ์ที่เสนอให้จัดซื้อรถ JCB 
ใหม่ ต้องดูในแผนและงบประมาณว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ครับ รวมถึงดูความจ าเป็น 
ถ้าซ่อมแซมได้ใช้งานได้ควรจะซ่อมไปก่อน  
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
เชิญ สท.สมเกียรติ  เชื้ออยู่นาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

นายสมเกียรติ เชื้ออยู่นาน 
สมาชิกสภาเขต 2 

 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอถามกองช่างผ่านนายกเทศมนตรีในพ้ืนที่หมู่ที่ 17 เจ้าของที่ลุงงวน ไม่ทราบว่าที่เขาได้ถม
ดินได้ขออนุญาตที่เทศบาลหรือไม่ และได้น าท่อใส่ในรางระบายน้ าซึ่งถ้าฝนตกลงมาน้ าจะล้น
ออกมาถนน เนื่องจากระบายไม่ทัน หากเจ้าของที่ไม่ได้ขออนุญาตถมดินและด าเนินการวางท่อ 
ขอให้ทางกองช่างแจ้งให้เจ้าของที่ดินรายน้ าน าท่อออกจากรางระบายน้ าด้วยครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมจะสั่งการให้ทางกองช่างและเทศกิจเข้าไปตรวจสอบ เข้าไปดูว่าที่ดินตรงนี้ได้ถมท่อที่มีขนาด
เท่าใด และน้ าสามารถไหลผ่านได้มากเท่าใด 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- เรียนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอใช้สิทธิ์ในนามสมาชิกสภาครับ 
ผมขอเสริมครับ เรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่กองช่างได้ไปตรวจสอบหรือไม่ ตอนนี้เกิด
ปัญหากับบ้านหลังอ่ืน ผมขอให้รีบด าเนินการแก้ไขด้วยครับ ไม่ควรให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกครับ 
บางครั้งทางสมาชิกเทศบาลไม่ทราบว่าแบบแปลนเป็นอย่างไร หากเกิดปัญหาจะแก้ไขยากครับ 
 

นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของปัญหาเรื่องการวางท่อต่างๆ หรือการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ผมได้ย้ าทางกองช่าง
ว่าถ้าไม่มีรูปถ่ายผมจะไม่อนุมัติครับ เช่น มีการถมดิน มีการวางท่อ ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ตอนนี้ผมให้นโยบายทางกองช่างการขออนุญาตก่อสร้างทุกอย่างต้องมีรูปถ่ายประกอบ
ให้ชัดเจน ส่วนการลักลอบวางท่อเป็นเรื่อง อย่างเช่น ซอยบ่อนไก่ที่ทางเทศบาลได้ขอ 
ความอนุเคราะห์ยางมะตอยไปปรับเกลี่ย ปรากฏว่าชาวบ้านน าดินไปถมแล้วไม่ใส่ท่อ ผมจะให้
กองช่างไปตรวจสอบหากไม่ขออนุญาตใส่ท่อต้องให้ขออนุญาตด าเนินการให้ถูกต้อง เนื่องจาก
หากฝนตกน้ าจะท่วมถนนเกิดปัญหาตามมาอีก งานทางกองช่างต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่หลาย
อย่างขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยครับ หากเกิดปัญหาตรงจุดไหน
ให้ประสานมาหากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปดูขอให้ประสานมาทางผมได้ 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- เรียนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอใช้สิทธิ์ในนามสมาชิกสภาครับ 
ผมขอเสริมครับ เรื่องขอความอนุเคราะห์กากยาง ผมได้ไปขอความอนุเคราะห์ที่แขวงการทาง
แต่ยังไม่ได้ครับ ซึ่งผมได้จัดเตรียมรถในการด าเนินการแล้วครับ ขอให้นายกเทศมนตรีได้
ติดตามเรื่องให้ด้วยครับ 
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นายศุภชาติ สันกว๊าน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม 

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องกากยางเป็นของแขวงการทางครับ ที่ผ่านมาถือว่าต าบลบ้านต๋อมได้รับอนุเคราะห์มามาก 
เช่น ซอยบ่อนไก่และอีกหลายๆซอย แต่บางจุดอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนของแขวงการทางคง
อนุเคราะห์ให้เทศบาลไม่ได้แล้วครับ ผมได้ไปตามเรื่องตามที่ท่านสมาชิกขอไปที่แขวงการทาง
แล้ว ทางแขวงการทางให้เหตุผลว่ากากยางที่เหลือจะต้องเก็บไว้เพ่ือซ่อมแซมถนนในความ
รับผิดชอบของแขวงการทาง แต่ผมจะประสานไปกับป่าไม้ที่บ่อสิบสองโดยใช้รถของเทศบาล
ไปขนมาน่าจะได้รับการอนุเคราะห์มาประมาณ 4-5 คิวครับ  
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านต๋อม 
 

- ถ้าไม่มี  การประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินการมาเป็นเวลาพอสมควร  ดังนั้น  ผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 ครับ 

ปิดประชุมเวลา    11.30  น.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ         วิวัฒน์  พิพัฒนพงศ์กุล       ผู้บันทึกรายงานการประชุม         
  (นายวิวัฒน์  พิพัฒนพงศ์กุล)  
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

ลงชื่อ        ทองพูล  ฟูมะเฟือง         
    (นายทองพูล  ฟูมะเฟือง) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 



15 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจ าปี  2566 แล้ว 
เมื่อวันที่         

2 มิถุนายน  2566 
 
 

(ลงชื่อ)     นายพงศ์เดช  เก่งการ  ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)   นายกัณตภณ  อ้อยบ ารุง     กรรมการ 
              ( นายพงศ์เดช  เก่งการ )      ( นายกัณตภณ  อ้อยบ ารุง ) 
 

(ลงชื่อ)     นายศตวรรษ  ใจการ    กรรมการ    (ลงชื่อ)    นายกฤตภัทร์  สงวนใจ      กรรมการ 
             ( นายศตวรรษ  ใจการ )                 ( นายกฤตภัทร์  สงวนใจ ) 
 

(ลงชื่อ)     นายณัฐกรณ์  ดวงแก้ว  กรรมการ    (ลงชื่อ)     นายปิ่นทอง  วงค์ปัญญา   กรรมการ 
           ( นายณัฐกรณ์  ดวงแก้ว )      ( นายปิ่นทอง  วงค์ปัญญา ) 
 
                               (ลงชื่อ)   นางสาวเบญญาภา  นามวงศญ์ กรรมการและเลขานุการ 
                                          (นางสาวเบญญาภา  นามวงศ์) 
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
 

เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2566 
 
 

(นายทองพูล   ฟูมะเฟือง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


